

## ครีมหน้าขาวใส 'หมอจุฬา' หลอก รพ. จุฬาฯ แจง'ไม่ผลิตขาย

"ครีมหมอจุฬา หน้าขาวใสใน 1 เดือน รับประกันและรับรองผล 100% ขายส่งทั่วประเทศและราคาสูงที่สุดที่ สุด" ถ้อยคำโฆษณาปรากฏในเว็บไซต์ขายผลิตภัณฑ์ หน้าขาวใส ที่ระบุว่าผลิตโดยหมอจุฬา และยังบอกอีกว่าได้รับการตรวจสอบจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บางแห่งอ้างว่ามีใบรับรองจาก อย. แต่ออกให้ทางเว็บไซต์ หากต้องการดูจะส่งอีเมลไปให้

รศ.นพ.นภดล นพคุณ หัวหน้าหน่วยโรคผิวหนัง รพ. จุฬาลงกรณ์ และนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ที่ผ่านมาในระยะ 3-4 ปีที่ครีมชนิดนี้ระบาดมีประชาชนมาหาซื้อที่โรงพยาบาลเป็นประจำ เราต้องปฏิเสธไปว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้ทำออกมาจำหน่าย และไม่ทราบว่ามีใครเป็นผู้จำหน่าย แต่คิดว่าคนที่ทำอาจจะชื่อจุฬา แล้วใช้ชื่อซ้ำกันซึ่งทำให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหาย ขณะเดียวทาง อย. ได้ตรวจสอบแล้วว่าครีมชนิดนี้มีสารต้องห้าม และตรวจจับครีมชนิดนี้ได้เป็นประจำ ซึ่งได้ขอร้องให้โรงพยาบาลชี้แจงกับประชาชน

"ขอเตือนว่าครีมดังกล่าวเป็นยาอันตราย เพราะไม่ระบุว่าในเนื้อครีมมีสารประกอบประเภทใดบ้าง ซึ่งระบบการผลิตยาหรือเครื่องสำอางที่ถูกต้องแล้วจะต้องผลิตภายใต้ความรู้ของเภสัชกร ต้องมีใบอนุญาตจาก อย."

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบครีมหน้าขาวใสดังกล่าวและครีมอื่น ที่ขาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจะพบสาร ต้องห้ามได้แก่ สาร ไฮโดรควิโน สารสเตียรอยด์ สารปรอท รวมถึงกรดไวตามินเอ เป็นสารผสมในยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น สำหรับรักษาฝ้า และรอยดำ โดยแพทย์จะควบคุมปริมาณการใช้ที่เหมาะสมกับคนใช้

ให้ตั้งข้อสังเกตว่า ครีมที่ทำให้หน้าขาวใสเร็วมักจะผสมสารไฮโดรควิโน ปรอท และสเตียรอยด์ในปริมาณสูง โดยเฉพาะสารไฮโดรควิโน ขบวนการคือเข้าไปปลดเซลล์สร้างเม็ดสี แต่ถ้าใช้มากเกินไปแทนที่จะไปปลดเซลล์แต่กลับไปทำลายเม็ดสี ทำให้หน้าของคนที่ใช้เป็นรอยด่างขาว ซึ่งรักษาไม่หาย บางรายทำให้หน้าดำถาวร รวมถึงส่งผลให้เนื้อเยื่อสร้างสารโปรตีนชนิดหนึ่งขึ้นมาบนผิวหนังทำให้มีตุ่มนูนขึ้นบนหน้า ซึ่งเป็นอาการที่รักษาไม่หายเช่นกัน

หัวหน้าหน่วยโรคผิวหนัง รพ.จุฬาลงกรณ์ บอกถึงสาเหตุของครีมชนิดดังกล่าวทำให้หน้าใสในเร็ววันว่า นอกจากจากมีสารไฮโดรควิโนเป็นส่วนผสมแล้วในครีมดังกล่าวยังมีผสมกรดไวตามินเอลงไปด้วย ไวตามินเอมีคุณสมบัติในการรักษาสิว ซึ่งเป็นยาอันตรายที่ต้องใช้โดยแพทย์เช่นกัน ยาตัวนี้เข้าไปทำหน้าที่ให้เม็ดสีลอกออกจากผิวหนังเร็วขึ้น ทำให้ผิวขาวขณะเดียวกันผิวหนังก็ยิ่งดูดซึมไฮโดรควิโนเข้าไปในผิวได้มากขึ้นด้วย อาการของกรดไวตามินที่ส่งผลกระทบต่อผิวหนังก็คือคนไข้จะหน้าแดง ขณะที่บางรายมีขนขึ้นบนใบหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากด้วยสเตียรอยด์

ส่วนสรรพคุณที่ใช้แล้วหน้าแดงตึง เต่งขึ้นมานั้นไม่เป็นความจริงอีกเช่นกัน เพราะในตัวยาดังกล่าวไม่ได้ช่วยแต่เป็นการบอกล่าจากผู้ชายเท่านั้น

รูปแบบของการขายครีมหน้าขาวเหล่านี้ปัจจุบันเปิดขายกันในเว็บไซต์จำนวนมาก ใช้ถ้อยคำที่ฟังดูแล้วน่าเชื่อถือ มีการรู้เห็นเป็นใจกัน เช่นการส่งกระทู้จากผู้ใช้ว่าใช้แล้วดี ได้ผลหน้าขาวจริง ทำให้ดู

นำเชื้อถือ ซึ่ง นอกจากการขายทางเว็บไซต์ ยังมีวางขายตามตลาดนัด และจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อย ๆ ล่าสุดที่ตรวจพบตั้งชื่อแบบเกาหลี แต่เนื้อครีมเป็นชนิดเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศจีน

ในฐานะนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย สะท้อนค่านิยมความอยากขาวของคนไทยว่า ไม่เฉพาะคนไทยคนในเอเชียที่สีผิวเข้มต้องการเปลี่ยนผิวสีขาว โดยไม่คิดถึงโครงสร้างของเม็ดสี ปัจจุบันมีคลินิกด้านความงามนำเสนออันตรายผิวขาวใสออกมาจำนวนมาก เปิดคลินิกโดยไม่มีแพทย์ที่จบด้านผิวหนังมาประจำการ ซึ่งแต่ละปีแพทย์ผิวหนังจบมาปีละ 15 คน เท่านั้น

คลินิกด้านความงามจึงใช้แพทย์ที่จบใหม่มาประจำการ เมื่อเกิดการฟ้องร้องขึ้นแพทย์เหล่านี้ได้รับโทษแต่ผู้ประกอบการจริงพ้นผิด ซึ่งทางแพทยสภากำลังหาวิธีการแก้ปัญหานี้อยู่

อย่างไรก็ตาม คนไข้ที่ต้องการความมั่นใจจากการรักษาของคลินิกด้านความงามว่ามีแพทย์จบด้านผิวหนังมาประจำการจริง ๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อแพทย์ผิวหนังที่เว็บไซต์ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย [www.dst.or.th](http://www.dst.or.th)

**พรประไพ เสือเขียว**

---

**ที่มา :**

[http://www.dailynews.co.th/web/html/popup\\_news/Default.aspx?ColumnId=67478&NewsType=2&Template=1](http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?ColumnId=67478&NewsType=2&Template=1)